



แนวทางแห่งอาชูรอฮ์

การรักษาอาชูรอฮ์
ให้คงอยู่เป็นเรื่องราว
เมืองที่เป็นการอฆาละฮ์
(คือการเมืองทั้งหลายที่มี
เป้าหมายเพื่อยอมจำนน
ต่ออัลลอฮ์(ช.บ.)องค์เดียว)
ที่สำคัญอย่างมาก
เรื่องหนึ่ง



“อาชูรอฮ์ คือการยืนหยัดต่อสู้ของเหล่าผู้เฝ้าหาความยุติธรรมด้วย
จำนวนอันน้อยนิดต่อบรรดาผู้กดขี่จากฝ่ายปกครองและมหาอำนาจ
จอมอหังการ ผู้ปล้นสะดม ด้วยกับอิหม่านและความปรารถนาอันยิ่ง
ใหญ่ และคำสั่งในเรื่องนี้มียุ่ว่าแบบแผนอันนี้จะต้องจารึกอยู่บนวิถีการดำเนินชีวิต
ของประชาชาติในทุก ๆ วัน และในทุก ๆ แผ่นดิน”

“การรักษาอาชูรอฮ์ให้คงอยู่เป็นเรื่องราวเมืองที่เป็นการอฆาละฮ์(คือการเมือง
ทั้งหลายที่มีเป้าหมายเพื่อยอมจำนนต่ออัลลอฮ์(ช.บ.)องค์เดียว)ที่สำคัญอย่างมาก
เรื่องหนึ่ง การแสดงความโศรกเศร้าแก่ชะฮีดที่เขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่หนทางของ
อิสลามเป็นเรื่องการเมือง เป็นเรื่องที่มีผลผลักดันความก้าวหน้าของการปฏิวัติเปลี่ยน
แปลงไปสู่ความสำเร็จ เราใช้ประโยชน์จากการรวมตัวกันอันนี้ เราใช้ประโยชน์จาก
'อัลลอฮ์อักบาร' เหล่านั้น และประชาชนของเราก็ใช้ประโยชน์จาก'อัลลอฮ์อักบาร'
ทั้งหลายนั้น ดังนั้นเราจะต้องรักษา'อัลลอฮ์อักบาร'เหล่านั้นไว้ การแสดงออกและการ
ตะโกนคำขวัญเหล่านี้ รวมถึงภารกิจอื่น ๆ ที่ได้ถูกสั่งกำชับไว้ในอิสลาม พวกท่านจะ
ต้องคิดว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ ธรรมดาที่เพียงเพื่อต้องการมารวมกันแล้ว
ก็ร้องไห้กันเท่านั้น หากไม่ เราเป็นประชาชาติที่การร้องไห้ก็เป็นการเมืองอย่างหนึ่ง
เราเป็นประชาชาติหนึ่งที่หยาดน้ำตาได้หลากไหลอย่างเชียวกรากเพื่อทำลายเขื่อน
ทำนบทั้งหลายที่ตั้งขวางกั้นอิสลาม”

“ถ้าหากไม่มีอาชูรอฮ์และการเสียสละจากครอบครัวท่านร่อซูลุลลอฮ์(ศ)แล้ว
การแต่งตั้งท่านนบี(ศ)และความเหนี่ยวยากอย่างแสนสาหัสของท่าน(ศ)คงถูกทำลาย
โดยพวกภูมูตในสมัยนั้นไปแล้ว และถ้าไม่มีอาชูรอฮ์แล้วละก็ ตรรกศาสตร์อัน
โง่งเงาของพวกอบูซุฟยาน ซึ่งพวกมันต้องการขีดกาทัดแดงบนวะฮยูและคัมภีร์อัน
ศักดิ์สิทธิ์ และยะซีดซากเดนของยุคมืดแห่งการบูชารูปปั้นซึ่งคิดไปเองว่าด้วยการ
สังหารและการลากไปสู่การเป็นชะฮีดของทายาทแห่งวะฮยู ก็จะเป็นบทยี่รากฐานของ
อิสลามลงได้ และด้วยการกล่าวอย่างเปิดเผยและโจ่งแจ้งที่ว่า “ไม่มีชาวคราวใดมา
ไม่มีวะฮยูใดลงมาทั้งสิ้น” ก็จะสามารถโค่นรากฐานของรัฐแห่งพระผู้เป็นเจ้า เราจะ
ไม่รู้เลยว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับอัล-กูรอานและอิสลาม แต่ทว่าพระประสงค์ของอัลลอฮ์
ผู้ทรงสูงส่ง อยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ทรงรักษาอิสลามให้เป็นทาง
รอดและอัล-กูรอานให้เป็นแสงนำทางมาตลอดกาลสมัย พระองค์ทรงให้ชีวิตชีวา
และสนับสนุนด้วยกับเลือดของทายาทแห่งวะฮยู อีกทั้งทรงปกป้องให้พ้นจากภยัน-
ตรายต่าง ๆ พระองค์ทรงเลือกสุเซน บุตรของอะลีผู้เป็นสายเลือดแห่งนบี และเป็น
อนุสรณ์แห่งวิลายะฮ์(อำนาจปกครอง) เพื่อให้ท่านได้พลีชีพของท่าน และเหล่าผู้เป็น

ที่รักหวงแหนของท่านให้แก่หลักความ
เชื่อของท่านและประชาชาติอันยิ่งใหญ่ของ
ท่านร่อซูลลอสผู้ทรงเกียรติ(ศ) ตราบ
เท่าที่ประวัติศาสตร์ยังคงอยู่ เลือดอัน
บริสุทธิ์ของท่านจะยังคงเดือดและให้
ความชุ่มชื้นแก่ศาสนาของอัลลอฮฺ(ช.บ.)
อีกทั้งคอยปกป้องรักษาอะฮฺยูและของ
ฝากจากมันไว้”

“เดือนมุฮัรร์พร้อมกับศ่อฟิรได้รับการ
อิสลามไว้ การเสียสละของชัยยิดุช-
ซุสะดาอ์ (สลามของอัลลอฮฺจะมีแต่ท่าน)
ได้รับการอิสลามไว้ให้คงอยู่ สำหรับเราการ
รักษาอาซุร่อฮ์เอาไว้ ก็โดยเดินตามรูป
แบบประเพณีที่เคยทำจากฝ่ายอุละมาอ์
(ผู้รู้) และจากฝ่ายนักพูดด้วยรูปแบบเก่า
และจากกลุ่มต่างๆ ของประชาชนด้วย
ลำดับขั้นตอนเดิมที่ฝูงชนอันยิ่งใหญ่
มึหึมาและเป็นระเบียบ ฝูงชนผู้เศร่าโคก
ก็จะอยู่ในฐานะของผู้เศร่าโคก จะต้องรู้
ไว้ว่า ถ้าต้องการรักษาขบวนการของพวกเขา
ท่านไว้ละก็ จะต้องรักษาประเพณีนี้ไว้”

“เลือดของชัยยิดุชซุสะดาอ์นี้ที่
ทำให้เหล่าโลหิตของทุกๆ ประชาชาติ
อิสลามเดือดพล่านและฝูงชนอันทรง
เกียรติแห่งอาซุร่อฮ์ที่ได้กระตุ้นประชาชน
ขึ้นมาเตรียมพร้อมเพื่ออิสลามและเพื่อ
รักษาเป้าหมายของอิสลาม ในภารกิจนี้
จะต้องไม่ทำเฉื่อยชา” ❀

